

Số: 13/BC - TA

Đông Triều, ngày 26 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

Hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

**I. Khái quát chung về tổ chức bộ máy, biên chế; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của đơn vị hiện nay:**

### 1. Đặc điểm, tình hình:

Địa điểm trụ sở: số nhà 220, khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0333.870 075; địa chỉ hộp thư điện tử: [dongtrieu.quangninh@toaan.gov.vn](mailto:dongtrieu.quangninh@toaan.gov.vn).

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đóng trên địa bàn của một thị xã nông nghiệp với tổng dân số trên 16 vạn dân, trình độ dân trí không đồng đều. Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện đáng kể, nhưng cũng làm gia tăng nhiều loại tội phạm mới, nhiều tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại với tính chất ngày càng phức tạp.

Về tình hình tổ chức biên chế: Năm 2018, Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều được phân bổ 18 cán bộ, công chức, trong đó: Thẩm phán: 08 người; Thư ký Tòa án: 08 người, Thi hành án hình sự: 01 người, chức danh khác 01 người.

Thực tế hiện nay, Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều có 14 biên chế và 02 nhân viên phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, trong đó có 06 Thẩm phán, 08 Thư ký. Công tác văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin do Thư ký Tòa án kiêm nhiệm (hiện thiếu 02 Thẩm phán và 02 chức danh khác).

Tất cả cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đều có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật, trong đó có 01 thạc sĩ, 03 cao cấp lý luận chính trị - hành chính, 05 trung cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều được xây dựng năm 1994, có 01 hội trường xét xử, 01 phòng họp, 10 phòng làm việc, qua nhiều lần tu bổ sửa chữa, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan công sở và sự tôn nghiêm của cơ quan xét xử. Hệ thống âm thanh, bàn ghế phục vụ tuy đã đầy đủ nhưng còn kém chất lượng, đa số bàn ghế làm việc được trang bị từ năm 2005. Mạng internet được triển khai toàn bộ cơ quan đảm bảo phục vụ công tác báo cáo thống kê, tra cứu số liệu trên hệ thống phần mềm của Tòa án nhân dân tối cao, cũng như đáp ứng nhu cầu cập nhật kịp thời các thông tin và văn bản cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ của ngành. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống máy phô tô và máy tính hầu hết đã cũ,



thường xuyên phải sửa chữa nên cũng phần nào ảnh hưởng đến công việc chung. Đặc biệt là chưa có nhà công vụ cho cán bộ công chức ở xa có nhu cầu sinh hoạt tại cơ quan...

Về tổ chức cơ sở Đảng: Tòa án thành lập 01 Chi bộ trực thuộc Thị ủy Đông Triều, gồm 13 đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra còn có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ nữ công, Chi hội luật gia.

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều được giao xét xử các loại án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; giải quyết các việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật (công tác xây dựng ngành, công tác thi hành án hình sự, báo cáo, thống kê, xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước...). Có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân. Bằng hoạt động của mình, Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, chấp hành trong nhân dân.

**2. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 (Số liệu từ 01/01/2018 đến 30/6/2018):**

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã thụ lý tổng số 534 vụ, việc các loại (tăng 134 vụ việc so với cùng kỳ); đã giải quyết 373 vụ, việc; còn lại 161 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết đạt 69,8 %. Cụ thể như sau:

2.1. Kết quả xét xử án hình sự:

Thụ lý 66 vụ với 86 bị cáo (tăng 30 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết 36 vụ với 75 bị cáo; đạt tỷ lệ 84,84%.

Quá trình xét xử, Tòa án luôn bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, áp dụng đúng đắn quy định của pháp luật của Nhà nước trong công tác xét xử; không ngừng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và theo tinh thần cải cách tư pháp, nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; hạn chế thấp nhất các sai sót. Những vụ án mà Tòa án thụ lý về cơ bản đều xét xử đúng pháp luật, có tính thuyết phục cao, được nhân dân đồng tình.

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định một số vụ án trọng điểm để đưa ra xét xử nhanh, kịp thời.

2.2. Kết quả giải quyết án dân sự:

Thụ lý 57 vụ (tăng 10 vụ so với cùng kỳ), việc; đã giải quyết 22 vụ, việc; còn lại 34 vụ, việc; đạt tỷ lệ 39,2%.

2.3. Kết quả giải quyết án hôn nhân và gia đình:

Thụ lý 405 vụ (tăng 101 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết 295 vụ, còn lại 112 vụ, đạt tỷ lệ 72,8%.

2.4. Kết quả giải quyết án kinh doanh thương mại:

Thụ lý 06 vụ.

Quá trình giải quyết án dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại Tòa án đã chú trọng và kiên trì thực hiện công tác hoà giải giữa các đương sự nhằm giữ vững sự đoàn kết trong nhân dân. Số vụ án Tòa án hoà giải thành, ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án đạt tỷ lệ cao trong tổng số án đã giải quyết.

### **3. Công tác thi hành án hình sự:**

Trước đây Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã phân công một Thẩm tra viên làm công tác thi hành án hình sự. Tuy nhiên, đồng chí này đã được điều chuyển đến đơn vị khác nên hiện nay công tác thi hành án hình sự do một đồng chí thư ký kiêm nhiệm. Nhìn chung 100% các quyết định thi hành án hình sự được ban hành đều đảm bảo đúng pháp luật. Trong kỳ báo cáo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 74 người bị kết án, trong đó 32 người bị kết án được hưởng án treo và 42 người bị kết án phạt tù.

Số còn lại: 12 người bị kết án chưa đi thi hành án được theo dõi, trong đó số được hoãn thi hành án là: 05 người bị kết án, còn 07 người bị kết án đang có lệnh truy nã.

### **4. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính:**

Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã thụ lý 10 việc đối với 10 đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã giải quyết xong, đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

### **5. Rút ngắn thời gian thử thách của án treo:**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã thụ lý 03 vụ đối với 03 đối tượng rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Đã giải quyết xong 100% vụ việc.

### **6. Kết quả đăng ký thực hiện các giải pháp đột phá và thực hiện nhiệm vụ về cải cách tư pháp.**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (trong đó có 01 phiên tòa trực tuyến), qua việc tham dự phiên tòa các đồng chí Thẩm phán, Thư ký đã rút ra được những kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng điều hành, xử lý các tình huống và tiến hành các thủ tục tố tụng tại phiên tòa.

Việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử được quán triệt nghiêm túc thực hiện kịp thời tại các cuộc họp cơ quan, chi bộ. Kết quả đã có 05 thẩm phán công bố bản án trên cổng thông tin điện tử, tổng số bản án, quyết định Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều đã công bố là 157 bản án, quyết định.

### **7. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đề xuất, kiến nghị:**

#### **7.1. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:**

Mặc dù đạt được kết quả nêu trên, nhưng trong quá trình giải quyết vẫn còn một số vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử.

Nguyên nhân, do những vụ án này đều có tính chất phức tạp, có nhiều đương sự ở nhiều địa phương khác nhau, các đương sự thường là bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không hợp tác, thường không có mặt khi Tòa án triệu tập, việc thu thập tài liệu chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là các vụ án tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Về nhân sự: Do thiếu biên chế và số lượng án năm sau tăng hơn năm trước (6 tháng đầu năm 2018 tăng 95 vụ so với cùng kỳ ) với tính chất ngày càng

phức tạp nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều.

### **8. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm:**

8.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp.

8.2. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, kiểm tra hoạt động đối với toàn thể các bộ công chức và người lao động, đặc biệt là cán bộ giữ chức danh tư pháp, đảm bảo thực hiện công tác giải quyết và xét xử các loại án đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

8.3. Chăm lo công tác giới thiệu quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sử dụng cán bộ đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực công tác.

8.4. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, nâng cao chất lượng xét xử, đặc biệt chú trọng chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Tòa án cấp trên đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phục vụ chính trị địa phương nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách tư pháp của Bộ Chính trị đề ra. Hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, cải sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

8.5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

8.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án.

### **II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

\* Về công tác cán bộ: Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung biên chế cho Tòa án nhân dân thị xã đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp bằng nguồn tại chỗ của đơn vị, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ Thư ký Tòa án đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

\* Về cơ sở vật chất: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Tòa án nhân dân tối cao xem xét cấp kinh phí, thị xã Đông Triều cấp đất sạch để Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều xây trụ sở làm việc, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều kính trình Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

#### **Nơi nhận:**

- Ban pháp chế HĐND thị xã Đông Triều;
- Lưu.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU**  
**Chánh án**



**Nguyễn Thúy Hiền**